

Line ทาง

ค่อยโล่งใจขึ้นนิดนึง...เมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ประจำวัน 29 เม.ย. ลดลงต่ำกว่า 2 พันรายเป็นวันแรก โดยมีผู้ติดเชื้อ 1,871 ราย ยอดติดเชื้อสะสม ทะลุ 63,570 ราย หายป่วยแล้ว 35,394 ราย ยังรักษาตัว 27,988 ราย ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย เสียชีวิตสะสม 188 ราย

ววกกลับมาโฟกัสโหมดคมนาคมอีกครั้ง ขณะนี้ติดเชื้อโควิดพุ่ง 122 รายแล้ว เริ่มจาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมทีมงานหน้าห้อง และตำรวจติดตาม รวม 9 ราย การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 27 ราย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ 1 ราย การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 1 ราย การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.)-บริษัท ทางด่วน

และรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ BEM (บีอีเอ็ม) 6 ราย บีทีเอส 1 ราย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 7 ราย สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 5 ราย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 2 ราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. 20 ราย กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 14 ราย กรมทางหลวง (ทล.) 14 ราย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1 ราย กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 2 ราย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 8 ราย และกรมเจ้าท่า (จท.) 4 ราย ...ยังไม่นับที่ต้องกักตัวอีกกว่า 1 พันราย และที่หน่วยงานปกปิดข้อมูลกันไว้ไม่แจ้งสังคม ต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดนะจ๊ะ ว่าด้วยเรื่อง



ศักดิ์สยาม

การเยียวยาบ้าง วันก่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (กบร.) สั่งการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน และการส่งเสริมเศรษฐกิจ การขนส่งทางอากาศ เพื่อให้พร้อมต่อการเปิดประเทศ และเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างทันที่ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19

รมว.ศักดิ์สยาม บอกด้วยว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ประกาศใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบิน ระยะที่ 3 ไตรมาสที่ 2/64 ดังนี้ 1.ปรับลดและยกเว้นค่าบริการสนามบินของ ทอท. ให้ขยายเวลาดำเนินการจากวันที่ 31 ธ.ค. 64 เป็นวันที่ 31 มี.ค. 65

2. ปรับลดและยกเว้นค่าบริการสนามบินของ ทอท. เมื่อได้รับเงินชดเชยจากกองทุนเงินทุนหมุนเวียน ทช. จากรัฐบาลแล้ว จะคืนเงินค่าบริการส่วนต่างที่เรียกเก็บมาแล้วคืนสายการบิน และ 3.ปรับลดค่าบริการเดินอากาศของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ขยายเวลาชำระหนี้งวดเดือน ม.ค.-ธ.ค.

64 จาก 90 วัน เป็น 180 วัน ปิดท้ายกับ BEM แจ้งว่า ได้ร่วมกับบริษัท ทีพีพีประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษ ประกันอุบัติเหตุ คู่คุ้มครองฟรี 15 วัน สำหรับผู้ถือบัตรโดยสาร MRT และ MRT Plus เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ลงทะเบียนรับสิทธิง่าย ๆ ผ่าน QR CODE ตั้งแต่วันที่ 1-5 พ.ค. 64 วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 50,000 บาท และชดเชยรายได้จากการเป็นผู้ป่วยใน 500 บาทต่อวัน (สงวนสิทธิ์ลงทะเบียน 1 ท่าน/1 สิทธิเท่านั้น) สอบถามเพิ่มเติม 1736

นายสปีด

transport@dailynews.co.th